

บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ อสย 66:10-14

ท่านทั้งหลายจงยินดีกับกรุงเยรูซาเล็ม ท่านทั้งหลายที่รักกรุงเยรูซาเล็ม จงชื่นชมกับกรุงนี้เถิด ท่านทั้งหลายที่เคยไว้ทุกข์ให้กรุงเยรูซาเล็ม จงร่วมยินดีกับกรุงนี้ด้วยความชื่นบานเถิด

ท่านจะได้รับการปลอบโยนอย่างเต็มเปี่ยมจากกรุงเยรูซาเล็ม ทารกมีความยินดีเมื่อดูนมจากทรวงอกของมารดาฉันใด ท่านทั้งหลายก็จะมีความยินดีจากความอุดมสมบูรณ์ของกรุงนี้ฉันนั้น เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ “ดูซิ เราจะบันดาลให้สันติสุขหลังไหลมาสู่กรุงนี้เหมือนแม่น้ำ จะนำความมั่งคั่งของนานาชาติมายังกรุงนี้เหมือนสายน้ำที่กำลังล้นฝั่ง กรุงนี้จะอ้อมท่านทั้งหลายไว้ ให้ท่านดูนม และหยอกล้อท่านบนตัก มารดาปลอบโยนบุตรฉันใด เราก็จะปลอบโยนท่านทั้งหลายฉันนั้น ท่านจะได้รับการปลอบโยนในกรุงเยรูซาเล็ม

ท่านทั้งหลายจะเห็น และใจของท่านจะโลดเต้นยินดี กระดูกของท่านจะสดชื่นขึ้นเหมือนหญ้าอ่อน องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงแสดงพระอานุภาพแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ แต่จะทรงพระพิโรธต่อบรรดาศัตรู”

เพลงสดุดี

สดด 66:1-3ก,4ก-5,6ก-7,16,19-20

- ก) แผ่นดินทั้งมวลเอ๋ย จงโห่ร้องสรรเสริญพระเจ้าเถิด
จงร้องเพลงสดุดีสรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์แห่งพระนามของพระองค์
จงถวายพระเกียรติแด่พระองค์ด้วยถ้อยคำสรรเสริญ
จงทูลพระเจ้าเถิดว่า “พระราชกิจของพระองค์ช่างน่าเกรงขาม
พระอานุภาพช่างยิ่งใหญ่
- ข) แผ่นดินทั้งมวลกราบนมัสการพระองค์
ร้องเพลงสดุดีแด่พระองค์ ร้องเพลงสดุดีสรรเสริญพระนามของพระองค์”
มาเถิด จงดูพระราชกิจของพระเจ้า
การกระทำของพระองค์ต่อบุตรมนุษย์ช่างน่าพิศวง
- ค) พระองค์ทรงเปลี่ยนท้องทะเลเป็นแผ่นดินแห้ง
ทรงให้เขาทั้งหลายเดินข้ามแม่น้ำไป
ดังนั้น เราจึงยินดีในพระเจ้าเถิด
พระองค์ทรงปกครองด้วยพระอานุภาพตลอดกาล
พระเนตรเฝ้าดูนานาชาติ
เพื่อคนกบฏจะไม่ลุกขึ้นต่อสู้กับพระองค์

บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวกาลาเทีย กท 6:14-18

พี่น้อง ส่วนข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่โอ้อวดสิ่งใดนอกจากเรื่องไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา อาศัยไม้กางเขนนี้ โลกถูกตรึงตายไปจากข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ถูกตรึงตายไปจากโลกแล้ว ดังนั้น การเข้าสู่หnutíหรือการไม่เข้าสู่หnutíจึงไม่มี



ความสำคัญแต่ประการใด สิ่งที่สำคัญก็คือการเป็นสิ่งสร้างใหม่ สันติและพระเมตตาจะมีแก่ทุกคนที่ปฏิบัติตามกฎข้อนี้ และแต่ประชากรแท้จริงของพระเจ้า

นับแต่บัดนี้ อย่าให้ใครมารบกวนข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้ามีรอยประทับตราของพระเยซูเจ้าอยู่ในร่างกายของข้าพเจ้าแล้ว

พี่น้อง ขอให้พระพรหมทานของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา สถิตอยู่ในจิตใจของท่านทั้งหลายเทอญ อาเมน

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา ลก 10:1-12,17-20

ต่อจากนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแต่งตั้งศิษย์อีกเจ็ดสิบสองคนและทรงส่งเขาล่องหน้าพระองค์เป็นคู่ ๆ ไปทุกตำบลทุกเมืองที่พระองค์จะเสด็จ พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ข้าพเจ้าจะเกี่ยวมีมาก แต่คนงานมีน้อย จึงวอนขอเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าพเจ้าของพระองค์เถิด จงไปเถิด เราส่งท่านทั้งหลายไปดูแลแกะในฝูงสุนัขป่า อย่างนำถุงเงิน ยามหรือรองเท้าไปด้วย อย่าเสียเวลาพักทักทายผู้ใดตามทาง เมื่อท่านเข้าบ้านใด จงกล่าวก่อนว่า “สันติสุขจงมีแก่บ้านนี้เถิด” ถ้ามีผู้สมควรจะรับสันติสุขอยู่ที่นั่น สันติสุขของท่านจะอยู่กับเขา มิฉะนั้น สันติสุขของท่านจะกลับมาอยู่กับท่านอีก จงพักอาศัยในบ้านนั้น กินและดื่มของที่เขานำมาให้ เพราะว่าคนงานสมควรที่จะได้รับค่าจ้างของตน อย่าเข้าบ้านนี้ออกบ้านโน้น เมื่อท่านเข้าไปในเมืองใดและเขาต้อนรับท่าน จงกินของที่เขานำมาตั้งให้ จงรักษาผู้เจ็บป่วยในเมืองนั้นและบอกเขาว่า “พระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้ท่านทั้งหลายแล้ว” แต่ถ้าท่านเข้าไปในเมืองใดและเขาไม่ต้อนรับ ก็จงออกไปกลางลานสาธารณะ และกล่าวว่า “แม้แต่ฝุ่นจากเมืองของท่านที่ติดเท้าของเรา เราจะสลัดทิ้งไว้ปรักปรำท่าน จงรู้เถิดว่า พระอาณาจักรของพระเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว” เรบอกท่านทั้งหลายว่า ในวันพิพากษา ชาวเมืองโสเดมจะรับโทษหนักกว่าชาวเมืองนั้น

ศิษย์ทั้งเจ็ดสิบสองคนกลับมาด้วยความชื่นชมยินดี ทูลว่า “พระเจ้าข้า แม้แต่ปีศาจก็ยังอ่อนน้อมต่อเราเดชะพระนามของพระองค์” พระองค์ตรัสตอบว่า “เราเห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบ จงฟังเถิด เราให้อำนาจแก่ท่านที่จะเหยียบงูและแมงป่อง มีอำนาจเหนือกำลังทุกอย่างของศัตรู ไม่มีอะไรจะทำร้ายท่านได้ อย่าชื่นชมยินดีที่ปีศาจอ่อนน้อมต่อท่าน แต่จงชื่นชมยินดีมากกว่าที่ชื่อของท่านจารึกไว้ในสวรรค์แล้ว”



การส่งบรรดาศิษย์ไปเป็นคู่ ๆ โดยกำชับไม่ให้เอาเครื่องยังชีพไป ทั้ง ๆ ที่ทรงทราบว่าเมื่ออันตรายอยู่มากมายในการปฏิบัติหน้าที่ประกาศข่าวดี แสดงให้เห็นว่าพระเยซูคริสตเจ้าต้องการให้บรรดาศิษย์มีความเชื่อและวางใจในพระเจ้า ที่ได้มีความรักและเมตตากรุณาพระองค์ประทับอยู่ที่นั่น ความรักและความ เป็นหนึ่งเดียวของบรรดาศิษย์หรือคริสตชนจึงเป็นพลังที่สำคัญที่ทำให้งานสำเร็จ และเป็นดังพลังยิ่งใหญ่ ที่ศัตรูไม่มีทางเอาชนะได้ เพราะพระเยซูคริสตเจ้าทรงสัญญาว่า ที่ได้มีสองคนขึ้นไปสวดภาวนาหรือทำ กิจการใด ๆ ในพระนามของพระองค์ พระองค์ประทับอยู่ที่นั่น และไม่ว่าพวกเขาจะขอล้างใด พระบิดา เจ้าสวรรค์จะฟังคำขอของพวกเขา

